



ที่ ลป ๑๐๑๙/๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก
ถนนพหลโยธิน ลป ๕๒๑๘๐

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๑๙.๑/ว๘๒๒ ลงวันที่ ๒๑ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒.สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓.ภาพถ่าย	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแจ้งให้อำเภอมอบหมายพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนทุกคนติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยให้สรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายในการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม รายงานให้จังหวัดทราบ นั้น

ในการนี้ อำเภอแม่พริกขอส่งสรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายการติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงค์ธร ใจมนต์)
พัฒนาการอำเภอแม่พริก

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	การขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑.ขอให้สนับสนุนให้พัฒนากร/ทีมปฏิบัติการ/ทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมครัวเรือนที่ผ่านการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เป็นระยะๆ ให้สร้างการเรียนรู้แก่ครัวเรือน เพื่อไม่ให้กลับมาเป็นครัวเรือนยากจนซ้ำอีก ๒.เน้นย้ำการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ให้ครบทุกเป้าหมาย ๓.ให้บันทึกการให้ความช่วยเหลือ ในระบบ TPMAP Logbook ทุกครั้ง	
๒	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”	๑.ให้ติดตามสนับสนุนครัวเรือน CLM และ HLM ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีอย่างน้อยเดือนละ ๑-๒ ครั้ง ๒.ให้นำหลักกิจกรรมธรรมชาติแก้ไขในเบื้องต้น และประสานหน่วยงานที่มีศักยภาพช่วยปรับปรุงพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีอุปสรรค เช่น ดินเปรี้ยว บ่ น้ำไม่กักเก็บน้ำ เป็นต้น ๓.ขอให้สร้างกระแสน “โคก หนอง นา” แหล่งอาหารเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน” และส่งเสริมการแบ่งปันกันเอง ๔.ให้จัดทำข้อมูลผลผลิตในแปลงโคก หนอง นา	
๓	การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	๑.ให้วิเคราะห์ร่วมกลุ่มเป้าหมาย ๔ ร. ข้อมูลทั้ง ๕ กระบวนการ (การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสาร การสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน และการบริหารจัดการ) เพื่อให้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานในจังหวัดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ๒.ให้จังหวัดประสานความร่วมมือบริษัทประชารัฐสามัคคีส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรของครัวเรือนโคก หนอง นา	

๔	การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	<p>๑.ให้เร่งดำเนินการโครงการที่มีแผนดำเนินการใน ไตรมาส ๑-๓ แล้วเสร็จตามแผนโดยคำนึงถึง ประสิทธิภาพ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ</p> <p>๒.ให้จังหวัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน และบริหารงบประมาณ ในไตรมาส๔ ตามวงเงิน ที่ได้รับการจัดสรรให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๓.ให้จังหวัด ดำเนินการผลผลิต/โครงการ ให้ แล้วเสร็จ กรณีมีเงินเหลือส่งงบประมาณคืน กรมการพัฒนาชุมชนทันที</p>	
๕	การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท สตรี	<p>๑.สตรีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป เป็นสมาชิกได้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องสมาชิก</p> <p>๒.แยกโปรแกรมข้อมูลลูกหนี้เก่า ลูกหนี้ใหม่ หรือให้มีโปรแกรมบันทึกข้อมูล ข้อเท็จจริงของ ลูกหนี้ได้เพิ่มเติมมากขึ้น</p>	

ภาพถ่ายการรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก

